

## **KHU TRUYỀN THÔNG CÁCH MẠNG CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN 1968**

Khu truyền thông cách mạng Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, tọa lạc tại số 226 đường Thế Lữ ấp 1 xã Tân Nhật huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Khu truyền thông cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa Xuân 1968 vừa đưa vào hoạt động vào tháng 10/2020. Khu truyền thông có diện tích 12ha bao gồm hạng mục như: Quảng trường, không gian trưng bày, Khu hoạt động dịch vụ văn hoá (Khu B), cây xanh, thảm cỏ, chòi nghỉ chân...

Đây là nơi tái hiện lại toàn bộ Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của quân và dân ta trọng tâm tại Sài Gòn - Gia Định. Đền đây du khách sẽ được viếng, thực hiện nghi thức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Liệt sĩ, đồng bào, chiến sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại quảng trường nơi có bức phù điêu được đúc hoàn toàn bằng đồng đỏ có chiều dài 81m, cao 9m tái hiện lại toàn bộ cuộc tổng tiến công của quân và dân ta vào cơ quan đầu não của địch tại Sài Gòn Gia Định trong Xuân Mậu Thân năm 1968. Thể hiện tinh thần ra trận của Quân và dân ta với khí thế hào hùng trong mùa Xuân mai vàng nở rộ. Đặc biệt không gian trưng bày bên dưới quảng trường (tầng hầm) được thiết kế như một bảo tàng với các khu vực triển lãm sống động, tái hiện cuộc đấu tranh của quân dân ta giành từng tấc đất, hàng cây... tái hiện lại những con đường hành quân, cảnh sinh hoạt của quân và dân ta, những hầm bí mật cất giấu vũ khí, những trận đánh vang dội tại Sài Gòn - GD, những con đường tái hiện chân thực theo tỉ lệ 1:1... thu hút khách tham quan.

Khu truyền thông cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là nơi ghi khắc, trân trọng những giá trị lịch sử, giá trị những chiến công, những cống hiến hy sinh lớn lao của những anh hùng liệt sĩ, đồng bào đã hiến trọn đời mình cho sự nghiệp độc lập và thống nhất Tổ quốc.

Khu truyền thông cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 mở cửa xuyên suốt các ngày trong tuần để đón tiếp khách tham quan.